

# การป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ



## ข้อคิดและหลักการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่มา : นายกล้าณรงค์ จันทิก กสสมการ ป.ป.อ

แนวความคิดในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตถือว่าเป็นภารกิจของคนทั้งชาติ เป็นภารกิจที่เราต้องช่วยกันสิ่งที่สำคัญ คือ ภาคประชาชนต้องเข้ามาจับบทบาทที่สำคัญ ยิ่งในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจอธิรัฐ จะหวังพึ่งองค์กรอิสระหรือหวังพึ่งฝ่ายบริหารหรือหวังพึ่งฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องเอาภาคประชาชนมามีส่วนร่วมด้วยและสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มี 4 ประการ คือ

1. ประชาชนจะต้องสร้างจิตสำนึกว่าเราจะต้องทำดี เราจะต้องไม่สนับสนุนการทุจริต คือ จะต้องสร้างจริยธรรมในใจของตัวเอง **จริย**คือ ความประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติ , **ธรรม**คือ หลักธรรมของพระพุทธเจ้า ซึ่งหมายถึง **ความดี ความถูกต้อง ความยุติธรรม** ฉะนั้น **จริยธรรม** คือ การประพฤติด้วยความดี ประพฤติด้วยความถูกต้อง ประพฤติด้วยความยุติธรรม ถ้าทุกคนมีจริยธรรม คนทั้งชาติมีจริยธรรม ไม่ว่าจะประชาชน ไม่ว่าจะข้าราชการ ก็จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้น ดังนั้นประชาชนต้องไม่มีส่วนสนับสนุนในการทุจริต ถึงแม้ว่าการทุจริตนั้นจะทำให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์ เช่น การไม่จ่ายใต้โต๊ะ, การยอมรับในการกระทำความผิด, ขับริกผิดกฎหมายจระไม่ไปขอร้องตำรวจแต่ยอมไปชำระค่าปรับ เป็นต้น

2. ประชาชนจะต้องสร้างความกดดันทางสังคม (Social sanction) คนทำไม่ดี, คนที่ได้ตำแหน่งมาโดยไม่ถูกต้อง เราต้องสร้างความกดดันให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้มาโดยไม่ถูกต้องนั้นสังคมไม่ยอมรับ วิธีการสร้างความกดดันในสังคมนั้นไม่ได้หมายความว่า จะต้องไปขี้ขี้ไล่เขา แต่เราแสดงให้เขาเห็นว่าเราไม่ยอมรับค้ำสมาคม เราแสดงให้เขาเห็นว่าเรารู้ว่าเขาได้ทรัพย์สินมาจากไหน ไม่ดีอย่างไร... นี่เป็นสิ่งสำคัญ เรายืนชื่อของอยู่และเราเห็นเขาเดินมา เราอาจจะเดินหนีแสดงให้เขาเห็น ถ้าทุกคนแสดงอย่างนี้ ความกดดันทางสังคมจะเกิดขึ้น คนที่จะกระทำความชั่วจะไม่กล้าคนที่กระทำความผิดก็จะไม่กล้าทำเพราะความกดดันทางสังคมเกิดขึ้น

3. ประชาชนต้องช่วยกันเป็นหู-เป็นตา ดูแลทรัพย์สินงบประมาณ ซึ่งเป็นของของเราเองต้องช่วยกันสอดส่องดูแล สายตาของหน่วยตรวจสอบนั้นอาจจะไม่ถี่ร้อยคู่ แต่หากเป็นสายตาของประชาชนทั้งหมด เจ็ดสิบแปดสิบล้านคู่ จะดูแลได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันดูแล

4. ประชาชนต้องเปลี่ยนทัศนคติค่านิยม ซึ่งเดิมมนุษย์จะเป็นผู้ที่รักสงบไม่อยากจะยุ่งอะไรกับใคร เปลี่ยนทัศนคติค่านิยมมาใหม่ที่เราต้องลุกขึ้นยืนหยัด และถ้าเราเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้อง เราจะไม่ยอม

### ! สุดท้ายคือ...

“เราต้องไม่ลืมว่าการทุจริตนั้น เป็นสิ่งที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ฉะนั้น ทุกคนต้องช่วยกันและทุกคนต้องกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด”

